

Số: 660/BC-UBND

Bản Lang, ngày 11 tháng 12 năm 2023

## BÁO CÁO

### Tình hình bệnh Đại chó, mèo trên địa bàn xã Bản Lang

#### I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Để thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh Đại chó, mèo trên địa bàn xã. UBND xã đã chỉ đạo công chức địa chính chủ động tham mưu xây dựng các thông báo, công văn gửi các đồng chí Trưởng bản thực hiện tuyên truyền cho Nhân dân nắm và thực hiện như:

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-UBND, ngày 06/02/2023 của Chủ tịch UBND xã Bản Lang về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Đại động vật xã Bản Lang.

Thông báo số 35/TB-BCĐ ngày 06/02/2023 của BCĐ PCDBĐV Về việc phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Đại động vật.

Công văn số 35/CV-UBND ngày 06/02/2023 của UBND xã Bản Lang về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Đại trên địa bàn.

Đồng thời chỉ đạo công chức văn hóa thông tin xây dựng các tin bài, ghi âm phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh không dây của xã và bản thực hiện tuyên truyền về các biện pháp phòng chống bệnh Đại chó mèo.

Thành lập tổ tuyên truyền lưu động, thực hiện tuyên truyền 13/13 bản, thực hiện 02 lần trên ngày vào buổi sáng và chiều.

#### II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH ĐẠI CHÓ, MÈO

##### 1. Kết quả điều tra

Qua thu thập thông tin, điều tra thực địa, phỏng vấn chủ chó, quan sát hiện trường, quan sát triệu chứng lâm sàng và kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm thu thập được từ động vật mắc bệnh cho thấy.

Mẫu bệnh phẩm dương tính với bệnh đại được lấy từ con chó của hộ gia đình Vàng Văn Tường thuộc bản Nà Cúng xã Bản Lang, huyện Phong Thổ.

Chó được gia đình nuôi mua từ tháng 4/2023 của gia đình ông Lò Văn Chung ở bản Phiêng Đan xã Mường So về nuôi từ bé, lúc mua chó con mới được 2 tháng tuổi, chó mẹ đã được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh đại, gia đình nuôi theo hình thức thả rông và chưa được tiêm phòng vắc xin đại.

Theo lời kể của chủ hộ gia đình thì con chó này đã bỏ ăn trước đó 04 ngày xuất hiện chảy nhiều nước dãi và mắt đỏ đến ngày 02/9/2023 cắn người rồi bỏ đi, số người bị chó cắn là 05 người (ông Vàng Văn Sư sinh năm 1994 vị trí căn ở cổ



tay, cháu Vàng Thị Thu Phương sinh năm 2015, cháu Vàng Thanh Tuấn sinh năm 2015, cháu Lưu Văn Tiền sinh năm 2015, cháu Vàng Thị Thanh Thúy sinh năm 2016), trong đó ông Vàng Văn Sư và cháu Vàng Thanh Tuấn đã đi tiêm huyết thanh kháng dại con lại 03 người chưa tiêm huyết thanh kháng dại mà chỉ đi tiêm vắc xin phòng dại tại Trung tâm y tế huyện. Ngoài ra con chó đã đi cắn chó nhà ông Lò Văn Rẻ, chó ông Lò Văn Rẻ đã được tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại chó, mèo.

Khi nhận được thông tin từ UBND xã, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Phong Thổ đã đến kiểm tra thông tin và vận động gia đình tiêu hủy con chó nêu trên đồng thời phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương xét nghiệm. Kết quả tại phiếu trả lời Kết quả số 5108/CD-XN ngày 07/09/2023 của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương 01 mẫu dương tính (+) với vi rút dại.

## 2. Đặc điểm dịch tễ tại địa phương

Đến thời điểm điều tra dịch tễ toàn bộ đàn chó, mèo của bản Nà Cúng, xã Bản Lang 80 con (chó 60 con, mèo 20 con). Tổng đàn chó, mèo của toàn xã theo số liệu tổng hợp quý II năm 2023 là 976 con thuộc 13 bản (trong đó chó 804 con, mèo 172 con).

Trong năm 2023 trên địa bàn huyện Phong Thổ đã xuất hiện bệnh dại trên đàn chó, mèo tại các xã Bản Lang, Hoàng Thèn, Khổng Lào. Xã Bản Lang nằm ở giữa tiếp giáp với xã Khổng Lào nên việc lưu hành vi rút trong môi trường tự nhiên rất lớn. Đa số các hộ dân đều nuôi chó thả rông và việc mua bán chó vận chuyển qua lại rất nhiều nên nguy cơ lây nhiễm từ vùng này sang vùng khác là rất cao.

Như vậy thực trạng nuôi chó thả rông, không được tiêm phòng vắc xin và việc lưu hành vi rút dại trong môi trường tự nhiên là nguyên nhân phát sinh ổ dịch nêu trên.

## 3. Công tác phòng, chống dịch bệnh đã, đang triển khai

Ngay khi có thông tin về tình hình dịch bệnh, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình và lấy 01 mẫu đầu chó gửi đi xét nghiệm, kết quả 01 mẫu dương tính với bệnh Dại tại phiếu trả lời Kết quả số 5108/CD-XN ngày 2/9/2023 của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương.

Phối hợp với UBND xã Bản Lang tổ chức các biện pháp phòng chống: điều tra nguyên nhân ổ dịch, rà soát tổng đàn chó mèo, tuyên truyền người dân nhốt, xích và theo dõi, giám sát đàn chó, tuyên truyền 05 người bị chó cắn tiêm phòng vắc xin phòng Dại trên người, và 02 người đi tiêm huyết thanh kháng Dại, tiếp tục tuyên truyền 03 người còn lại đi tiêm huyết thanh kháng dại. Cấp phát 100 lít hóa chất, 50 kg vôi bột để tiêu độc khử trùng môi trường nhằm tiêu diệt mầm bệnh và 920 liều vắc xin dại để tổ chức tiêm phòng bổ sung và tiêm lại cho toàn bộ đàn chó, mèo trên địa bàn.

## III. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

Để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống bệnh Dại chó, mèo trên địa bàn



xã, cần tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp sau:

- Tiếp tục theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn, kịp thời xây dựng các thông báo, tin bài tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh Đại chó, mèo.

- Thường kỳ rà soát tổng đàn chó, mèo trên địa bàn tổng hợp nhu cầu và triển khai tiêm phòng vắc xin Đại cho đàn chó, mèo. Tiếp nhận đầy đủ số thuốc khử trùng, phân bổ cho các bản thực hiện phun khử trùng nơi công cộng, đường bản, toàn bộ khu vực chăn nuôi các hộ gia đình hạn chế tối đa các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Trên đây là Báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh Đại chó, mèo trên địa bàn xã Bản Lang./.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (B/c);
- Phòng NN&PTNT huyện;
- TT Đảng ủy - HĐND xã
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: Vp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lành Văn Tương**